

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคพัทธา จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อโครงการ
ข้าราชการ		
1	นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการส่งงานรายวิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคาของนักเรียนปวส.1/1-2แผนกการตลาด
2	นางนริศรา บุตรวงษ์	รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาทางเกษตรกรรมนิยาม 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3	นายสมนึก บุญช่วยชาติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสื้อผ้าเบื้องต้นเรื่องการวัดตัวและการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น32/1ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
4	นางสาวสมคิด หมั่นหาดี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 1แผนกบข.ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
5	นางแอนนา ผลไสว	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกไฟฟ้ากำลัง
6	นายปรีปรีติ ศรีรุ่งเรือง	การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ Application EchoEnglish สำหรับนักเรียนปวช.3/1ช่างโลหะการ
7	นายสัญญา งามน้อย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนปวช.1/1
8	น.ส.ภคมน หวังวัฒนากุล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการระบบจัดการฐานข้อมูล(3204-2004)ของนักศึกษาปวส.1แผนกคธ.เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของครู
พนักงานราชการ		
1	ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาเรื่องตัวฉันเองของนักเรียนปวช.3/1-3แผนกวิชาเครื่องกลที่สอนโดยใช้ใบงาน
2	นางสาวอรพินท์ อึ้งเจริญ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์เรื่องการซื้อขายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3/1 แผนกการท่องเที่ยว ที่สอนโดยใช้ใบงาน
3	นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยปวช.1ที่สอนโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
4	นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยปฏิบัติชิ้นงานในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี

5	นางสาวสมฤทัย	บุญก่อ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น๑เรื่องกระดาษทำการของนักเรียนชั้นปวช.1ที่สอนโดยใช้แบบทดสอบ
6	นางสาวศศิธร	อมรพันธ์	การแก้ปัญหาพฤติกรรมการทำงานล่าช้าโดยการตั้งเงื่อนไขด้วยการตรวจสอบการนำอุปกรณ์การเขียนแบบก่อนเรียนในวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯปวช.1/1-2ขอ.
7	นางสาวกิตติยากรณ์	รถทอง	เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกโลหะการที่สอนโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
8	นางสาวเอ็นดู	มังกรแสงแก้ว	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียนปวช.1แผนกไฟฟ้ากำลัง
9	นางสุจิตรา	นาชัยทอง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการส่งงานวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของนักเรียนปวส.1/1-2แผนกโลจิสติกส์
10	นายวสันต์	อารีย์	งานนิเวศน์และไฮโดรลิกส์การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียนปวส.2แผนกเครื่องกล
11	นางสาวกาญจนา	ยอดศรีคำ	ใช้การสอนแบบแข่งขันการตอบคำถาม
13	นายณัฐพงษ์	ทรงอาจ	การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.
14	นายธนกิจ	มากมณี	การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานนิวมตติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
16	นางสาวอรรวรรณ	นิยมสิทธิ์	ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
17	นางสาวศุภนารถ	โชนแจ่ม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่องการวิเคราะห์และประเมินค่าพื้นฐานความรู้การใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารของปวส.1แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ตารางบันทึกการเขียนคำอ่าน
18	นางสุภาภรณ์	ฮิลล์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาแกะสลักและผลไม้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการแกะสลักปวช.1/2ที่สอนโดยใช้วิธีการสาธิต
ครูพิเศษสอน			
1	นางสาวสายฝน	พยอม	การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.
2	นางสาวประภาภรณ์	วุฒิสฐานจำเริญ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของนักเรียนปวช.2ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3	นางสาววาสนา	มลสุวรรณ	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาของนักเรียนปวช.2/3แผนกไฟฟ้ากำลังที่สอนโดยใช้แผนผังความคิด
4	นายยศภาดา	ธัญญาธิชิต	วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมการปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปวช.2ขอ.
5	นางสาวสุรียรัตน์	ปรีชาเวทย์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการส่งงานวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาปวส.1แผนกการตลาด
6	นางสาวนิตยา	นาชัยทอง	การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องระบบเลขฐานวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับปวช.2
7	นางสาวปณณภัทร์	เบี้ยวเก็บ	ผลการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นปวช.2/2
8	ขวัญตา	บุญประเสริฐ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องมารยาททางสังคมปวช.1/1ที่สอนโดยใช้วิธีการปฏิบัติ

9	นายวัชรพงษ์	ฤทธิ์ประเสริฐ	การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าเรื่องมัลติมิเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่มสำหรับนักศึกษาไฟฟ้ากำลังปวช.1แผนกไฟฟ้ากำลัง
10	นายธีรศักดิ์	พลึงวงศ์	การเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมัลติมิเตอร์แบบเข้ม
11	นายสุวิทย์	รสหอม	การเรียนวิชาติจติตเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกติจติตอลของนักเรียนปวช.
12	นายชโลมพร	แน่นหนา	การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา2101-2001
13	นายพงษ์ศักดิ์	พวงอุดม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นเรื่องระบบจุดระเบิดของนักเรียนปวช.ที่สอนโดยใช้สื่อเครื่องยนต์สาธิต
14	นายมนูญ	วินทะไชย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม power pointสาขาโลหะการ
15	นายศักดิ์ชัย	ชุมไรสงค์	การเรียนวิชาวงจรพัลส์และติจติตเรื่องสัญญาณทางไฟฟ้าและค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องปวช.2/1เทคนิคคอมที่สอนโดยใช้ใบงาน
16	นายสุเทพ	วินทะสมบัติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพเรื่องการปรับแต่งเวิร์กชีตและการคำนวณตัวเลขของนักเรียนปวช.1/2แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สอนโดยใช้ใบงาน
17	นางสาวอังคณา	ชวนชม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องการแก้ปัญห้อัตราส่วนของนักเรียนปวช.1ที่สอนโดยใช้วิธีการทำแบบทดสอบ
18	นางสาวอมรรัตน์	ไชยแก้ว	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่องการใช้เครื่องมือพื้นฐานของนักเรียนปวช.1/1แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ที่สอนโดยใช้แบบทดสอบ